
Số: 30-CV/HĐ

Duy Xuyên, ngày 24 tháng 5 năm 2023

"V/v phối hợp tuyên truyền cài đặt ứng dụng VNeID, VSSID, các ứng dụng thanh toán điện tử và tuyên truyền đăng ký tài khoản, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến

Kính gửi: Các cơ sở Đoàn trên toàn huyện.

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HĐ, ngày 28/12/2022 của Ban Chấp hành Huyện đoàn Duy Xuyên về phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Duy Xuyên năm 2023 với chủ đề "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn"; thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Nam về việc đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng thông tin giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VneID; Ban Thường vụ Huyện đoàn đề nghị các cơ sở Đoàn trên toàn huyện triển khai thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền cài đặt, kích hoạt và ứng dụng tài khoản VNeID và những tiện ích từ ứng dụng VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính. Đăng tải nội dung "Tài liệu hướng dẫn kiểm tra ứng dụng VNeID và các thông tin giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID" do Bộ Công an cung cấp tại Công văn số 1101/BCA-QLHC ngày 11/4/2023 trên Trang thông tin điện tử để người dân, đoàn viên thanh niên biết, hưởng ứng trong quá trình thực hiện.

2. Đoàn các xã, thị trấn phối hợp tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp đến người dân, đoàn viên thanh niên nội dung "Tài liệu hướng dẫn kiểm tra ứng dụng VNeID và các thông tin giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID" và cách cài đặt, kích hoạt và ứng dụng tài khoản VNeID và những tiện ích từ ứng dụng VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính để người dân, đoàn viên thanh niên biết, đồng thuận thực hiện.

3. Các cơ sở Đoàn phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tại địa phương tổ chức các đợt cao điểm ra quân hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VneID và cách thức đăng ký tài khoản, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng VSSID; phối hợp tổ chức mở tài khoản thanh toán trực tuyến miễn phí cho nhân dân.

Ban Thường vụ Huyện đoàn đề nghị các cơ sở Đoàn triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Huyện đoàn (qua Văn phòng Huyện đoàn)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN

BÍ THƯ



Phan Cư